

## 22 เดือนนี้ จับตาดูให้ดี จะมีอะไรเกิดขึ้น อย่าพลาดเป้า (ไม่ใช่ เป่า )

นำเสนอเมื่อ : 1 ก.ค. 2552

### จุฬาย ระยอง เชิญชม “สุริยุปราคา” 22 ก.ค.



(ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต)

#### ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย (สวทช.) - จุฬาย- ลีซารวมจัดกิจกรรมดูสุริยุปราคาริมทะเล 22 ก.ค.52 ที่ จ.ระยอง

นาวาอากาศเอก ฐากร เกิดแก้ว ที่ปรึกษาศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 ก.ค.52 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่ตอนกลางของประเทศจีน โดยเงามืดจะเคลื่อนผ่านเมืองเฉิงตู ไปยังนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งประเทศไทยจะมองเห็นเป็น “สุริยุปราคาบางส่วน” ระหว่างเวลาประมาณ 07.00 - 09.10 น.

ทั้งนี้หากมองด้วยแผ่นกรองแสงกรองแสงอาทิตย์ หรือมองผ่านเมฆแผ่น จะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ จากซีกซ้ายด้านบนลงสู่ซีกซ้ายด้านล่าง โดยดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์มากที่สุด 30% ที่เวลาประมาณ 08.00 น. (เวลาที่เกิดในแต่ละจังหวัดแตกต่างกันเล็กน้อย)

ในโอกาสนี้ทาง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทศบาลเมืองระยอง และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “มหกรรมสุริยุปราคา” ณ ศูนย์บริการวิชาการจรัญ - พุนทรัพย์ หาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง ในวันที่ 22 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

นาวาอากาศเอก ฐากร กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “มหกรรมสุริยุปราคา” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นได้ร่วมเรียนรู้ สังเกตการณ์สุริยุปราคาอย่างชัดเจนและปลอดภัยภายใต้กล้องดูดวงอาทิตย์ที่จะมีการติดตั้งมากกว่า 30 ตัว พร้อมทั้งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้เรื่องการเกิดสุริยุปราคาแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ที่สำคัญยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่หันมาใส่ใจศูนย์บริการวิชาการจรัญ - พุนทรัพย์ เป็นสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการจากสถานศึกษาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนในพื้นที่และวงการศึกษาไทยในอนาคต

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อทางผู้จัดงานจะได้จัดเตรียมแวนตาสำหรับดูสุริยุปราคาไว้อย่างครบถ้วน โดยขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนเท่านั้น (มีจำนวนจำกัด) โดยติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง โทร

038-620-111 ต่อ 730 หรือแฟกซ์ 038-871-170

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ ขอขอบคุณ<http://blog.eduzones.com/jipatar/26694>